

ชัยภูมิ - ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา **“จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”**

นำเสนอเมื่อ : 17 ก.พ. 2562

ชัยภูมิ - ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ตามนโยบาย “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี เรื่อง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ที่เน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศเป็นการสร้างโรงเรียนให้มีด้านการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพและทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน

ต่อมา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเพิ่มเติม ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อรองรับการส่งต่อนักเรียนจากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งถือเป็นหลักประกันชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา จะส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงตน ดำรงชีวิตในการเป็นพลเมืองไทยได้อย่างมีคุณภาพ



ซึ่งเมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา จังหวัดชัยภูมิ โดยนายอำเภอของแต่ละอำเภอในฐานะประธานกรรมการ ดำเนินการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) โดยมี ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นที่ปรึกษา, รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้แทน เป็นรองประธานกรรมการ และคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด, นายก อบจ.หรือผู้แทน, เกษตรอำเภอหรือผู้แทน, สาธารณสุขอำเภอหรือผู้แทน, ผอ.กศน.อำเภอหรือผู้แทน, ผอ.โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกโรงเรียน(แต่ละอำเภอ), ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพม.หรือผู้แทน และผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพม.หรือผู้แทน

ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ ได้มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ที่มีคุณสมบัติสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก บางอำเภอได้มีโรงเรียนที่สนใจและพร้อมเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกมากกว่า 1 โรงเรียน ตามนโยบายในการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพตำบล ระดับมัธยมศึกษา กำหนดให้คัดเลือก 1 โรงเรียนในแต่ละอำเภอ กรณีอำเภอที่มีโรงเรียนที่มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษามากกว่า 1 โรงเรียน ให้พิจารณาโรงเรียนที่มีความพร้อม อย่างน้อย 2 ประเด็น คือ 1) มีครูครบชั้นและมีครูที่จบสาขาต่างๆครบหรือค่อนข้างครบสมบูรณกับวิชาที่เปิดสอน 2) มีครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในระดับดีหรือสามารถพัฒนาให้ได้ คณะกรรมการจึงจะสามารถคัดเลือกได้มากกว่า 1 โรงเรียน โดยจะต้องให้เหตุผลของความพร้อม ประกอบการพิจารณาประกาศรายชื่อเป็นโรงเรียนคุณภาพของ สพฐ. และเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการต่อไป